

เตลีทีวี

ฉบับที่ 23,283 วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 หน้า 24

เลี้ยงกบนาเพื่อส่งออก



ฉบับ ก่อนพลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสถานนท์ องคมนตรี และ นายสุภชัย ภู่งาม องคมนตรี ได้เดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยคณะได้เยี่ยมชมงานสวนพฤกษศาสตร์แปลงสาธิตการทำกรเกษตรในรูปแบบทฤษฎีใหม่ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่วนสาธิตการผลิตพันธุ์ปลา และการเพาะเลี้ยงกบนาในบ่อซีเมนต์ บ่อซีเมนต์ที่เลี้ยงจะมีขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 1.5 เมตร สูง 1 เมตร สำหรับพ่อแม่พันธุ์กบ 1 บ่อ ส่วนบ่อเลี้ยงเพื่อขุนจะมีขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 4 เมตร จำนวน 3 บ่อ โดยก่อกำแพงซีเมนต์แบบฉาบหนาเป็นพิเศษ ที่เก็บขังน้ำสูงจากพื้น 1 ฟุตเพื่อรองรับน้ำมีที่ระบายน้ำ กบนาจะเจริญเติบโตเร็วเป็นที่นิยมของผู้บริโภค ตัวผู้มีขนาดเล็กกว่าตัวเมีย วิธีสังเกตจับพลิกหงายจะเห็นกล่องเสียงอยู่ใต้กางแกวมุมปากส่วนตัวเมียมองไม่เห็นกล่องเสียง วิธีเพาะพันธุ์ขั้นต้นล้างบ่อซีเมนต์ให้สะอาด ใส่น้ำลงไปให้ได้ความลึกครึ่งฟุต นำวัชพืชน้ำมาใส่เพื่อให้ไข่กบเกาะ นำ



พ่อพันธุ์-แม่พันธุ์ 1 คู่มาใส่รวมกันประมาณ 2-3 ถัง กบจะผสมพันธุ์และวางไข่ในช่วงเวลา 04.00-06.00 น. เมื่อกบออกไข่แล้วนำพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์ออกจากบ่อเพื่อไม่ให้แพไข่แตก

เมื่อไข่ฟักออกเป็นตัวอ่อนช่วง 2 วันแรกไม่ต้องให้อาหาร เพราะลูกอ๊อดยังใช้ไข่แดงที่ติดมาเลี้ยงตัวเอง จะเริ่มให้อาหารเมื่

สำหรับลูกกบวันละ 1 ครั้ง ครั้งละประมาณ 1 กำมือ หรือให้ไข่แดงบดวันละ 2-3 ฟอง ต่อลูกอ๊อด 1 ครอบเมื่อลูกอ๊อดมีอายุ 20-30 วัน นำไม้ไผ่ทำเป็นแพหรือแผ่นโฟมลอยน้ำให้ลูกกบเต็มวัยขึ้นไปอาศัยอยู่ เพราะลูกอ๊อดจะโตเต็มวัยไม่พร้อมกัน คัดลูกกบขนาดตัวยาว 2 เซนติเมตร ไปเลี้ยงในบ่อที่เตรียมไว้ บ่อละ 1,000 ตัว

(ต่อด้านหลัง)

ในบ่อเลี้ยงไส้วัชพืชน้ำและวัสดุลอยน้ำลงไป เช่น แปะไม้ไผ่หรือแผ่นโฟม เพื่อให้กบขึ้นไปอาศัยอยู่ และนำทางมะพร้าวมาคลุมบ่อเพื่อบังแดด ให้อาหารเม็ดสำหรับเลี้ยงลูกกบไประยะหนึ่ง เมื่อกบโตจึงค่อยให้อาหารเม็ดสำหรับเลี้ยงกบโตวันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น ในอัตรา 3% ของน้ำหนักตัวกบ เลี้ยงประมาณ 3 เดือน ก็สามารถจับกบจำหน่ายได้ เบื้องต้นจะใช้เงินประมาณ 8,000 บาท ค่าการเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์ 4 บ่อ รายได้ครั้งแรกจะอยู่ที่ 16,000-24,000 บาท

และในวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 ทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาแห่งแรกของประเทศไทย จะนำหลักสูตรการเลี้ยงกบเชิงพาณิชย์เลี้ยงเพื่อการส่งออก แบบไม่มีเงื่อนไขและไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น มาให้บริการเรียนรู้ ภายในงาน



(ต่อด้านหลัง)

นิทรรศการ “4,350 การทรงงานเพื่อประโยชน์
สุขแห่งมหาชน” ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ
กรุงเทพมหานคร

ซึ่งปรากฏว่า ณ วันนี้ได้มีผู้คนที่
สนใจจองที่นั่งเพื่อรับฟังการอบรมเต็มหมด
แล้วทุกที่นั่งและทุกหลักสูตรที่เปิดการฝึก
อบรมภายในงานนี้ อันแสดงว่าประชาชนให้
ความสนใจในการเรียนรู้เรื่องการประกอบ
อาชีพเหล่านี้เป็นอย่างยิ่ง ล่าสุดรับทราบมา
ว่า ทางสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระ
ราชดำริ จะร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ
ทั้ง 6 แห่งจัดการฝึกอบรมในหลักสูตรเหล่านี้
ในทุกภูมิภาคของประเทศในโอกาสต่อไป
เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ทั่วทั้งประเทศได้มี
โอกาสเข้าถึงความรู้ดี ๆ เหล่านี้อย่างทั่วถึง
ต่อไป.

